

# Thanh Hóa: Người dân tấp nập về lễ hội Lam Kinh

22:11 06/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 6/10 (tức ngày 22/8 năm Quý Mão), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân), UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ hội Lam Kinh 2023, kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 590 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi.**



*Nghi thức rước kiệu đức vua Lê Thái Tổ tại lễ hội Lam Kinh năm 2023.*

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức chính hội vào ngày 22/8 âm lịch hằng năm, nhằm tái hiện lại cuộc đời anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với các dấu mốc quan trọng, như Hội thề Lũng Nhai, Lê Lai cứu chúa, giải phóng thành Đông Quan, Lê Thái tổ đăng quang.

Điều độc đáo làm nên sự khác biệt của lễ hội Lam Kinh chính là sự kết hợp của các trò chơi, trò diễn, các điệu múa, hát, âm nhạc cùng với những biểu tượng linh vật tượng trưng cho phẩm cấp quan lại phong kiến. Đồng thời, khẳng định Thanh Hóa là một vùng đất giàu truyền thống, một kho

tàng văn hóa phi vật thể phong phú, sống động, giàu màu sắc, biểu cảm và cũng đầy tính nghệ thuật của người dân các dân tộc Thái, Mường, Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2023 được bắt đầu với nghi thức rước kiệu Đức Vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung túc Vương Lê Lai từ đền thờ Vua Lê Thái Tổ và Đền thờ Trung túc vương Lê Lai về Sân rồng Chính điện Lam Kinh. Đây được xem là nét đẹp truyền thống về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những người có công với đất nước được lưu giữ và thể hiện trong lễ hội Lam Kinh từ nhiều năm qua.

Điểm nhấn của Lễ hội Lam Kinh năm 2023 là chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức sân khấu thực cảnh với chủ đề "Khởi nghĩa Lam Sơn - Dấu son rực rỡ".

Chương trình được dàn dựng công phu trên nền cảnh quan thực tế, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, với sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng và đông đảo nghệ nhân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tập trung tái hiện cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các anh hùng, nghĩa sĩ, nhân dân trong công cuộc đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giành lại chủ quyền, độc lập và xây dựng quốc gia Đại Việt phát triển hưng thịnh.

Ngoài ra, tại lễ hội Lam Kinh 2023 sẽ tổ chức trưng bày, thuyết minh, giới thiệu về giá trị di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long (thời Hậu Lê); tổ chức dịch vụ lữ hành, quảng bá du lịch Thanh Hóa gắn với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di sản văn hóa thế giới thành Nhà Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, khu du lịch biển Sầm Sơn, suối cá thần Cẩm Lương...

Sau nghi thức rước kiệu, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố... kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công đức vua Lê Thái Tổ, cùng các bậc tiền nhân, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công lao trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, nghi thức truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao hoàng đế, các vị vua, hoàng Thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn đã diễn ra trang trọng tại sân Rồng trước Chính điện Lam Kinh.

**Nam Nguyễn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-nguoi-dan-tap-nap-ve-le-hoi-lam-kinh>